

KẾ HOẠCH**Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan Tỉnh đoàn năm 2023**

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/BCĐ, ngày 08/02/2023 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác vận động quần chúng tỉnh về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023;

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan Tỉnh đoàn năm 2023, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và lãnh đạo cơ quan, các ban chuyên môn, văn phòng. Thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, chế độ công tác, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan.

Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là dân chủ trực tiếp trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị. Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và trình độ. Phòng ngừa, ngăn chặn và chống lại các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Quy chế dân chủ ở cơ sở phải được thực hiện thường xuyên, liên tục thành nề nếp, thực hiện đầy đủ các quy định của Quy chế dân chủ. Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo định kỳ. Phát huy sức mạnh của đơn vị và các tổ chức đoàn thể cơ quan trong việc thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan Tỉnh đoàn.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP:**1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo**

Thực hiện củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của cơ quan Tỉnh đoàn. Chủ động tham mưu với Thường trực Tỉnh đoàn, Đảng ủy Tỉnh đoàn ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về Quy chế dân chủ.

Chú trọng thực hiện tốt công tác cán bộ, đề cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan; sự gương mẫu của

tùng cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Căn cứ thông báo phân công địa bàn phụ trách năm 2023, cán bộ, công chức cơ quan chủ động trong việc tham gia các hoạt động tại cơ sở và báo cáo kết quả thực hiện hoạt động theo chủ trương 1+2 định kỳ 6 tháng, năm.

Tiến hành phân công, đánh giá và phân loại cán bộ trong Ban, Văn phòng định kỳ hàng tháng, đề xuất biểu dương, nhân rộng những cá nhân, tập thể nổi bật đồng thời nhắc nhở, chấn chỉnh những trường hợp tiêu cực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Quán triệt, triển khai thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/BDVTU, ngày 26/10/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy hướng dẫn tiêu chí xét gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 5 năm (2021-2025); Hướng dẫn liên ngành khen thưởng thành tích trong thực hiện QCDC ở cơ sở và phối hợp liên ngành làm công tác dân vận trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của đơn vị, triển khai thực hiện giám sát kết quả thực hiện Quy chế dân chủ sát hợp với sự chỉ đạo của cấp trên, giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa tổ chức Đoàn các cấp với nhau, giữa tổ chức Đoàn với đoàn viên, thanh niên.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Tham mưu cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện để đoàn viên, hội viên và nhân dân phát huy quyền làm chủ thật sự, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

2. Công tác thông tin, tuyên truyền

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, các chủ trương, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tiếp tục quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị “Về trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”; Công văn 403-CV/TU, ngày 11/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 20/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ. Triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; các văn bản pháp luật khác có liên quan về thực hiện dân chủ ở cơ sở... nhằm kịp thời phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng

viên, công chức, viên chức, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Nội dung tuyên truyền về dân chủ ở cơ sở phải ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, thông tin cung cấp phải từ nguồn chính thống của cơ quan Đảng, Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ dữ liệu thông tin khi đăng tải lên cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, trên website, trang mạng xã hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn định hướng nội dung tuyên truyền cho các đơn vị trực thuộc, cung cấp thông tin chính thức cho các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời, hấp dẫn để thu hút đoàn viên, thanh niên xem, tham gia.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình mới hiện nay. Thường xuyên đăng tải những thông tin về gương điển hình tiêu biểu trong thực hiện dân chủ ở cơ sở để tuyên dương, động viên, khuyến khích. Qua đó, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân.

Quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức, người lao động cơ quan thực hiện nghiêm túc những quy định trong Quy chế dân chủ tại cơ quan gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về nội dung liên quan đến quyền làm chủ của Nhân dân. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thông qua các phiên họp giao ban cơ quan hằng tuần, tháng chỉ đạo các Ban chuyên môn, Văn phòng biên soạn một số nội dung trọng tâm, cốt lõi của các văn bản pháp quy về dân chủ, việc thực hiện việc công khai, minh bạch theo định hướng của Trung ương Đoàn, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công đoàn viên chức tỉnh... đồng thời đăng tải các văn bản mới liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ trên hệ thống Egov, Website của Tỉnh đoàn để CBCC, người lao động cơ quan nắm thông tin thực hiện.

3. Công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Tham mưu cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện để đoàn viên, hội viên và nhân dân phát huy quyền làm chủ thật sự, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phát huy tốt vai trò của Ban Thanh tra nhân dân nhằm kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý những sai sót, vi phạm nhất là thu chi ngân sách, chế độ, chính sách; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Ban Chỉ đạo QCDC cơ quan xây dựng kế hoạch giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy, kịp thời xử lý các cá nhân thiếu trách nhiệm, những nhiễu, gây khó khăn cho người dân, tham nhũng vặt.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt QCDC ở cơ sở nhằm động viên, khuyến khích việc phát huy và thực hành dân chủ ở cơ sở

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tỉnh đoàn

Giao Văn phòng là bộ phận thường trực tham mưu, đôn đốc việc thực hiện các nội dung đề ra trong kế hoạch. Định kỳ tham mưu báo cáo sơ kết 6 tháng và năm gửi về Ban Dân vận theo đúng quy định.

Giao các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở cơ quan Tỉnh đoàn triển khai thực hiện tại Ban chuyên môn, Văn phòng và địa bàn được phân công phụ trách năm 2023.

CBCC – NLĐ và các đoàn thể trong cơ quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo nội dung đề ra.

2. Huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc

Các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc căn cứ vào kế hoạch của tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả, báo cáo lồng ghép trong báo cáo công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng và năm.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan Tỉnh đoàn năm 2023. *đ*

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

Nơi nhận:

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Liên đoàn lao động tỉnh (khối trưởng);
- Công đoàn viên chức tỉnh;
- Huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc;
- Các Ban, Văn phòng Tỉnh đoàn;
- Các đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn;
- Lưu VP, website Tỉnh đoàn;

PHÓ BÍ THƯ



Nguyễn Thị Trúc Mai